

Số: /

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

## QUI ĐỊNH SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB (WEBSITES) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### I. Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường), việc bạn truy cập trang Web này để sử dụng các tiện ích của websites đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản bên dưới (được gọi là “Thỏa thuận sử dụng dịch vụ”) do Trường đưa ra.

Bạn có thể sử dụng trang Web và thông tin, hình ảnh hoặc các bài khác bạn thấy, nghe hay xem qua trang Web (đơn lẻ hoặc toàn bộ phần nội dung ) chỉ cho mục đích cá nhân, không vì mục đích kinh doanh.

### II. Mô tả dịch vụ

1. Thông qua websites và các liên kết trên websites, Trường cung cấp cho người dùng khả năng truy cập đến các tài nguyên trên websites của Trường, sử dụng các dịch vụ do Trường cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (sau đây gọi chung là “Dịch Vụ”).

2. Dịch Vụ trên websites được Trường sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của người dùng. Trường cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời trong mọi trường hợp. Trường không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mọi thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của người dùng, do sự cầu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của người dùng.

### III. Dịch Vụ và trách nhiệm của Trường

1. Dịch Vụ của Trường là những dịch vụ được ghi trên websites. Bạn đồng ý rằng Trường có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những Dịch Vụ. Bạn cũng đồng ý rằng Trường có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho Trường để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với Quy định của websites.

2. Bạn đồng ý rằng nguồn tài nguyên trên websites (bao gồm các tài liệu, khoá học, video học tập, các hình ảnh,...) là có bản quyền thuộc sở hữu của Trường.

3. Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho Trường nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

4. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng websites của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến websites hoặc vi phạm qui định sử dụng.

#### **IV. Trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng**

1. Bạn cần đồng ý với Thỏa thuận sử dụng, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

2. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

3. Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của người dùng khác, cụ thể là không lợi dụng websites nhằm mục đích:

a. Chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

b. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

c. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

d. Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

e. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

f. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

g. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

h. Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và website của Trường. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.

i. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.

4. Giới hạn độ tuổi: Mọi người đều có thể truy cập websites này.

5. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

a. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong websites Trường đều thuộc về Trường hoặc cấp phép hợp pháp cho Trường sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của Trường, bạn không được phép gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của websites Trường hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung.

c. Trường có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong websites Trường, nội dung của websites, và Dịch Vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng websites hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

7. Thông báo về Quyền tác giả

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với Trường để cùng giải quyết.

8. Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng websites và Dịch Vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam .

## 9. Nhiều người dùng

Nếu có từ hai người trở lên có liên quan đến Quy định này với tư cách người dùng, họ sẽ chia sẻ trách nhiệm pháp lý và quyền lợi.

## 10. Thông tin bổ sung

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Quy định sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực;

Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu tố sẽ hoàn toàn vô hiệu;